



ประกาศเทศบาลตำบลหัวไทร
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามประกาศเทศบาลตำบลหัวไทร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลหัวไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหัวไทร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหัวไทร ได้กำหนดเงื่อนไขในการจ้างและแต่งตั้งตามประกาศ ดังนี้
ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะเริ่มทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๔. ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหัวไทรจะทำสัญญาจ้างต่อเมื่อ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติเป็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

สำหรับการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร หากเทศบาลตำบลหัวไทร ตรวจสอบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ เทศบาลตำบลหัวไทรขอสงวนสิทธิในการทำสัญญาจ้างและขอยกเลิกกรณีที่ทำได้ทำสัญญาจริงไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

(นายเรวัตร์ ด่านตันติศุภกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหัวไทร
เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	นางสาวธิดารัตน์ คำจันทร์
๒	๐๔	นางสาวปรียาภรณ์ สังข์ทอง